



แนวปฏิบัติการป้องกันการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชัน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินพันธกิจต่างๆ อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คณะฯ จึงได้รณรงค์การต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชันให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ได้มีความเข้าใจ และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารถึงการปฏิบัติตนให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับโดยทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ

คำนิยาม

“**การทุจริต**” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีการกระทำหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผนหรือกฎข้อบังคับ การจงใจเรียกร้อง บังคับ ช่มชู้ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง การสมยอม รู้เห็นเป็นใจเพิกเฉย ละเว้นการกระทำในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามที่ การยกยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของราชการ การปลอมแปลงหรือกระทำใดๆ อันเป็นเท็จ การมีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้

“**คอร์รัปชัน**” หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น โดยอาจเป็นการคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย เช่น การรับเงินที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน หรือการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ โดยการรับเงินจำนวนมากในรูปแบบของสินบน

“**การบริจาค**” หมายถึง การให้เงิน ครุภัณฑ์ สินค้า สิ่งมีค่า ในรูปแบบของการบริจาค เป็นต้น

“ของขวัญ” หมายถึง เงินสด บัตรกำนัล (Gift Voucher) กระเช้าของขวัญ ทรัพย์สิน สิ่งมีค่า รวมถึงสิ่งของที่ให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามเทศกาลสำคัญ เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เกษียณอายุ เป็นต้น

“สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นการจูงใจ หรือการเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือทางบุคคล

“คู่ค้า” หมายถึง บริษัทผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการแก่คณะฯ

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการของคณะฯ

“คณะฯ” หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ผู้บริหาร คณาจารย์ หรือบุคลากรมีประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์กร โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ส่งผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจ และอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้อย่างเป็นกลาง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103

“ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท”

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้

- (1) รับจากญาติ ได้แก่ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลูก ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่ได้ให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมและสมควรแก่ฐานะ
- (2) รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เช่น วันเกิด เทศกาล วันขึ้นปีใหม่ หรือการมอบของขวัญแสดงความยินดีในวาระต่างๆ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะการให้กับบุคคล โดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่เื้อื่อต่องานที่รับผิดชอบมาเกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น

แนวปฏิบัติการป้องกันการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชัน

1. คณะฯ สื่อสาร และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในคณะฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชัน
2. คณะฯ ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ดำเนินการหรือสนับสนุนการให้สินบน การทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คณะฯ จัดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะฯ
4. คณะฯ จัดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ทุจริต หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
5. คณะฯ จัดให้มีการควบคุมการรับบริจาคเงิน การให้ของขวัญ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่คณะฯ หรือกระทำการใดๆ ที่สื่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน
6. การบริจาค การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การอบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ และการสนับสนุนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะฯ ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. ห้ามมิให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือยอมรับ เรียกรับเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดกับลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ ได้รับทำงานนั้น หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย
8. หากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท แต่จำเป็นต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี (ที่ไม่เกี่ยวข้องกัผลประโยชน์ต่างตอบแทนในเรื่องการปฏิบัติงาน หรือ แม้แต่กรณีการเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในวันข้างหน้าได้) บุคลากรผู้นั้นจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด (คณบดี) (กรณีคณบดีให้เสนอต่ออธิการบดี) โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาวินิจฉัยว่า มีเหตุผล ความเหมาะสม ความจำเป็นที่บุคลากรผู้นั้นจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่
9. คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากร ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การดำเนินการใดๆ ต้องอยู่บนฐานของความสมเหตุสมผล และมุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ของคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสำคัญ

10. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย การให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชัน หรือสื่อไปในทางดังกล่าวที่มีผลเกี่ยวข้องกับคณะฯ ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไปยังช่องทางที่คณะฯ และ/หรือ ช่องทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
11. ผู้ที่กระทำการให้สินบน หรือการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของคณะฯ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12. คณะฯ จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดตามนโยบายต่อต้านการ ให้สินบน และการทุจริต คอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบัน